



# ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

กจ. ( กง.วผ.)

โทร. 0-2243-6636

ที่ มท 0802.4/ก 103

วันที่ 26 มีนาคม 2547

เรื่อง การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกข้าราชการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3  
เรียน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามที่ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ประจำปี 2547 ในตำแหน่งนิติกร 3 ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง 3  
และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 3 ตามประกาศ สก. ลงวันที่ 18 มีนาคม 2547 นั้น

เพื่อให้การดำเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เป็นไปด้วย  
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเป็นการลดค่าใช้จ่าย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงแต่งตั้งคณะกรรมการ  
สอบสัมภาษณ์โดยมอบให้หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เป็นประธานดำเนินการสอบ  
สัมภาษณ์ข้าราชการในสังกัดผู้สอบคัดเลือกได้ตามประกาศดังกล่าวข้างต้น โดยกำหนดการสอบสัมภาษณ์  
ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2547 อนึ่ง ในการดำเนินการให้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบด้านด้วย  
ความบริสุทธิ์ ยุติธรรม เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถอย่างแท้จริง รายละเอียดปรากฏตาม  
เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ให้แจ้งผลคะแนนให้ กจ. ทราบภายในวันที่ 2 เมษายน 2547  
โดยปิดผนึกเป็นเอกสารลับและให้หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดที่เข้าสมัครมาโครงการ  
แปลงสินทรัพย์เป็นทุนเป็นผู้นำส่ง โดย กจ. จะจัดเจ้าหน้าที่ไปรับ ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายนิกร สุทธิ)

ผอ.กจ.



คำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่ 122/2547

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกข้าราชการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3

ตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงวันที่ 18 มีนาคม 2547 ได้ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 นั้น

เพื่อให้การดำเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย

1. หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ประธานกรรมการ
2. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการบริหารงานบุคคล และการพัฒนาท้องถิ่น กรรมการ
3. หัวหน้างานเลขานุการ ก.ท.จ./ก.อบต.จังหวัด เลขานุการ

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่สอบสัมภาษณ์ ประเมินบุคคลและให้คะแนนข้าราชการผู้สอบคัดเลือกได้ในสังกัดกลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ โดยขอให้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2547 ส่งผลคะแนนให้กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ภายในวันที่ 2 เมษายน 2547

สั่ง ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2547

(นายชุมพร พลรักษ์)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบฯ